

Số: /BC-BCĐ

Bắc Sơn, ngày tháng năm 2023

## BÁO CÁO

### Kết quả tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2023

Thực hiện kế hoạch số: 273/KH-BCĐ ngày 30/12/2022 của BCĐ về quản lý VSATTP phường Bắc Sơn về triển khai công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn phường năm 2023. Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 15/4/2023 về triển khai tháng hành động vì An toàn thực phẩm năm 2023. BCĐ về quản lý VSATTP phường Bắc Sơn tổ chức lớp tập huấn nâng cao kiến thức về vệ sinh ATTP năm 2023. Kết quả đạt được như sau:

- 1. Thời gian tập huấn:** ½ ngày ngày 26/4/2023 và ½ ngày 05/5/2023.
- 2. Địa điểm:** Tại hội trường UBND phường Bắc Sơn.

Thành phần tham gia tập huấn:

Lớp 1: Tổ giám sát cộng đồng 10 khu phố; cơ sở người sản xuất kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống nhỏ lẻ và thức ăn đường phố thuộc lĩnh vực ngành công thương, y tế thuộc thẩm quyền quản lý của UBND phường, đại diện các nhà trường; nhân viên bếp ăn tập thể do UBND phường quản lý.

Tổng: 71 học viên tham gia.

Lớp 2: Tập huấn nâng cao kiến thức về an toàn thực phẩm cho các thành viên BCĐ ATTP phường, tổ giám sát cộng đồng 10 khu phố; Chủ cơ sở người sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành nông nghiệp. Chủ gian hàng thực phẩm sạch.

Tổng: 78 học viên tham gia.

Tổng 2 lớp tập huấn: 149 học viên tham gia.

### **3. Nội dung**

Hướng dẫn xác định nguồn gốc xuất xứ các sản phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của UBND phường. Thực hành tốt vệ sinh an toàn thực phẩm trong trồng trọt.

Hướng dẫn thực hành VSATTP 10 lời khuyên để phòng ngộ độc thực phẩm. Hướng dẫn lựa chọn và bảo quản thực phẩm. Điều kiện đảm bảo ATTP đối với thức ăn đường phố.

Thảo luận và trả lời ý kiến của học viên.

### **4. Kết quả tập huấn.**

Lớp tập huấn giúp cho Tổ giám sát, các cơ sở sản xuất kinh doanh nắm được trách nhiệm, thẩm quyền của mình khi thành lập đoàn đi kiểm tra VSATTP. Nâng cao kiến thức VSATTP đã giúp cho các cơ sở sản xuất, chế biến, buôn bán thực phẩm có ý thức và trách nhiệm hơn trong việc tuân thủ các điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm và chịu trách nhiệm về thực phẩm do mình sản xuất, chế biến và kinh doanh, buôn bán. Đây là một trong những hoạt động thiết thực nhằm góp phần tăng cường công tác tuyên truyền kiến thức bảo đảm VSATTP cho người trực tiếp quản lý, chế biến, kinh doanh, buôn bán thực phẩm, từng bước giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng. Nâng cao hiểu biết của người tiêu dùng về quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong sử dụng thực phẩm, tạo thói quen không tiêu dùng thực phẩm không rõ nguồn gốc và sử dụng bao bì an toàn không gây ô nhiễm môi trường.

Đối với các nhà trường thông qua lớp tập huấn giúp cho người quản lý hiểu rõ và nâng cao hơn ý thức chấp hành những quy định về an toàn thực phẩm các bếp ăn tập thể để mang lại cho học sinh những bữa ăn ngon, sạch và an toàn.

Vật BCD về quản lý vệ sinh ATTP phường Bắc sơn báo cáo BCD vệ sinh ATTP thị xã Bỉm sơn kết quả tổ chức tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm như trên.

***Nơi nhận:***

- BCD VSATTP thị xã
- Lưu: VP.

**PHÓ BAN CHỈ ĐẠO**

**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Phạm Thị Ngọc Hiền**